

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh chú trọng thực hiện trong thời gian qua đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, các cấp, ngành, địa phương tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc nhằm bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 16/6/2020. Đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố mà còn làm cơ sở để xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn tới. Để công tác lập quy hoạch tỉnh đạt hiệu quả cao, ngay từ cuối năm 2019, tỉnh đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh) do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện đối với từng công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố. Ông Vũ Kim Cúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh cho biết: Ngay khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay các công việc nhằm bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, Sở cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch phục vụ việc lập quy hoạch; đồng thời, tổ chức tập huấn quy trình, nội dung công tác lập quy hoạch tỉnh cho các đơn vị, cá nhân liên quan.



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Toyota Gosei (khu công nghiệp Tiên Hải).

Ảnh: KHẮC DUẤN

năng, nhiệm vụ của ngành nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm quy hoạch. Ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Theo Kế hoạch số 41 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng được phân công thực hiện 4 nhiệm vụ để tích hợp vào quy hoạch tỉnh đó là xây dựng phương án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm hệ thống đô thị cấp tỉnh, liên huyện, định hướng bố trí đô thị trên địa bàn huyện); phương án phát triển hệ thống bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

phương án quy hoạch nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp mua, thuê mua trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện. Đến nay, Sở Xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung được phân công và tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch tỉnh.

Với sự vào cuộc tích cực của tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn, đến nay các công việc trong việc lập quy hoạch tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ông Phùng Văn Chiến, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình, đại diện liên

danh tư vấn quy hoạch tỉnh Thái Bình cho biết: Trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn đã nhận được sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương trong việc cung cấp cơ bản, đầy đủ danh mục tài liệu, số liệu phục vụ quá trình đánh giá hiện trạng; tài liệu niên giám thống kê từ năm 2010 đến năm 2019 và đang tiếp tục bổ sung số liệu đến năm 2020. Trên cơ sở những tài liệu thu thập được đã tạo điều kiện để đơn vị tư vấn có thể khảo sát được toàn bộ các địa bàn trong tỉnh, khảo sát sâu các địa bàn quan trọng, tiềm năng dự kiến trở thành các trọng điểm phát triển của tỉnh và thu thập được các số liệu, tài liệu phục vụ xây dựng đề cương chi tiết, báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh; nhận diện một số vấn đề chính của tỉnh với

các yếu tố như: tăng trưởng; cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân; các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, hạ tầng đô thị, khoa học công nghệ, môi trường đầu tư kinh doanh, nguồn lực đầu tư; đồng thời, tổng hợp đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, mục tiêu, tầm nhìn và các đột phá phát triển; trên cơ sở đó để xuất các định hướng ưu tiên phát triển nhằm tăng cường mối liên kết vùng, phát triển đô thị nông thôn, phát triển không gian kinh tế và phát triển một số lĩnh vực khác như: khoa học công nghệ, lao động và nguồn nhân lực, y tế và giáo dục, định hướng quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất, phát triển bền vững, an ninh và quốc phòng.

Theo kế hoạch, quy hoạch tỉnh sẽ được công bố vào tháng 4/2022. Tại cuộc họp của UBND tỉnh nghe Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo xác định đúng mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác lập quy hoạch tỉnh; trên cơ sở đó triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các nhiệm vụ đã được phân công; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được phân công đồng thời phối hợp cùng liên danh tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị tư vấn đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công việc, có phương pháp làm việc phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch.

MINH HƯƠNG



Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch tỉnh là xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong ảnh: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái trong Khu kinh tế Thái Bình.

Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân tăng cao, nhất là việc sử dụng điện cho các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt... Theo số liệu kinh doanh của Điện lực Thái Thụy hiện có hơn 95.000 khách hàng với tổng sản lượng điện tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 120 triệu kWh, trung bình đạt 20 triệu kWh/tháng. Tuy nhiên, trong những tháng mùa hè, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn huyện trung bình đạt gần 25 triệu kWh/tháng, tăng hơn 20%. Nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong mùa nắng nóng, ngay trong quý I/2021, Điện lực Thái Thụy đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, phát hiện một số trạm biến áp và đường dây hạ áp có nguy cơ quá tải, qua đó kịp thời triển khai duy tu, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và đóng mới một số trạm biến áp nhằm chống quá tải lưới điện. Cụ thể, đơn vị đã nâng cấp 5km đường

ĐIỆN LỰC THÁI THUY Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng

Hiện nay đã bước vào cao điểm của nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Điện lực Thái Thụy đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

dây trung thế, hạ thế trong toàn huyện; xây dựng mới 5 trạm biến áp chống quá tải cho địa bàn 5 xã ở các khu Nam và Bắc huyện; kiểm tra định kỳ hơn 300 máy biến áp bảo đảm vận hành an toàn. Ngoài ra, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật quản lý vận hành an toàn hệ thống lưới điện gắn với tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; tập trung thực hiện đóng bộ các giải pháp giảm sự cố trên lưới điện, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân

chủ quan; phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm; tuyên truyền tiết kiệm điện năng đến từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

Ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy cho biết: Do nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng tăng cao đột biến nên để xảy ra nguy cơ về sự cố lưới điện. Vì vậy,

song song với việc duy tu, nâng cấp hệ thống lưới điện, đơn vị cũng chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, phương tiện dự phòng để tổ chức khắc phục kịp thời các sự cố lưới điện; bố trí lực lượng cán bộ, công nhân trực thường xuyên, liên tục 24/24 giờ để giải quyết tình trạng quá tải cục bộ vào những giờ cao điểm; hạn chế tối đa việc cắt điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Mỗi ngày, trong các ngày 12 và 13/6, trên địa bàn huyện đã có mưa giông, gió mạnh

gây sự cố cho 6 lộ đường dây trung thế, 12 đường dây hạ áp ảnh hưởng cấp điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện. Với tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó các diễn biến phức tạp, xử lý sự cố bảo đảm cung cấp điện cho người dân, ngay trong đêm tối khi trời còn mưa to, đơn vị đã huy động 3 tổ, đội tiến hành kiểm tra, tổ chức xử lý kịp thời sự cố tại chỗ. Đến trưa ngày 13/6, đơn vị đã khắc phục xong sự cố lưới điện và khôi phục cấp điện trở lại phục vụ đời sống dân

QUỸ VẮC-XIN PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Thấp niềm tin, nhân sức mạnh

Những ngày qua, khi cả nước đang sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi, huy động nguồn lực cho chiến lược vắc-xin phòng Covid-19 thì tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm cũng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Bình. Đã xuất hiện nhiều tấm gương chung tay tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ xã, phường, trao gửi niềm tin và mong muốn đồng hành cùng cả nước chiến thắng đại dịch.



Bà Phạm Thị Cúc, tổ 5, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình (người bên trái) trao 5 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ phường.

Ông Nguyễn Quang Hiến, tổ 14, phường Bồ Xuyên là một trong những người đầu tiên ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Sau khi nghe chủ trương huy động mọi nguồn lực để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân, ông đã đến Ủy ban MTTQ phường trao 1 triệu đồng ủng hộ Quỹ. Trước đó, năm 2020 ông đã tự nguyện không nhận số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ mà quyết định trao lại cho Ủy ban MTTQ phường để chuyển tặng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Là thương binh hạng 3/4, nạn nhân chất độc da cam, gửi đi số tiền ủng hộ ông gửi theo cả tinh thần của một người lính, kể vai góp sức cho đất nước trong cuộc chiến chống đại dịch với hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình thường.

Với quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch, bà Phạm Thị Cúc, tổ 5, phường Bồ Xuyên đã ủng hộ 5 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 từ số tiền tiết kiệm của mình. Bà Cúc chia sẻ: Khi biết có chương trình ủng hộ kinh phí đẩy lùi dịch Covid-19, tôi dành phần lớn số tiền tiết kiệm để ủng hộ chống dịch với hy vọng hành động nhỏ này sẽ san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để toàn dân nỗ lực hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi quyết tâm ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, tổ tiết kiệm phụ nữ tổ 15, phường Bồ Xuyên đã mở hòm tiết kiệm của chi hội, sử dụng số tiền tiết kiệm trong thời gian qua để đóng góp

ủng hộ Quỹ. Cùng với số tiền tiết kiệm của chi hội, nhiều hội viên phụ nữ cao tuổi của tổ còn tự nguyện đóng góp thêm từ 200.000 - 500.000 đồng để ủng hộ.

Bà Phạm Thị Tuyết, tổ 15, phường Bồ Xuyên chia sẻ: Mỗi người một chút, không ít thì nhiều, chung tay góp sức để chung tay gây quỹ mua vắc-xin tiêm cho người dân, cho dịch mau hết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bồ Xuyên Nguyễn Thị Xoa cho biết: Với nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, nhân dân phường Bồ Xuyên thông qua Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ phường để chuyển tới đơn vị phòng, chống dịch Covid-19, tất cả người dân đều mong muốn sẽ sớm đẩy lùi đại dịch. Đến nay, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ phường đã tiếp nhận hơn 20 triệu đồng nhân dân ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Còn cụ Trần Trọng Chính, tổ 7, phường Đề Thám tuy đã 94 tuổi nhưng vẫn hàng ngày cập nhật tình dịch bệnh qua các phương tiện truyền thông. Dù chỉ có khoản lương hưu trên 1 triệu đồng/tháng nhưng ngay sau khi Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 ra mắt và nghe lời phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19" của UBND tỉnh, cụ đã trích số tiền dành dụm để ủng hộ Quỹ 2 triệu đồng. Nhiều năm qua, đối với các đợt vận động khác, cụ cũng luôn đi đầu ủng hộ với mức cao. Cụ Chính cho biết: Việc này tôi thấy cần làm vì cả cộng đồng chứ chẳng

riêng gì một cá nhân nào, mình hưởng ứng là việc tốt với mong muốn góp một phần nhỏ cùng nhà nước mua vắc-xin phòng dịch Covid-19.

Vừa qua, sư thầy Thích Đàm Nhung, trụ trì chùa Đại Lai, xã Phú Xuân đã trao cho đại diện Ủy ban MTTQ xã số tiền 2 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Trước đó, sư thầy Thích Đàm Nhung cùng các Phật tử đã ủng hộ các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 30 thùng sữa tươi và 30 hộp khẩu trang. Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, sư thầy Thích Đàm Nhung cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay ủng hộ Quỹ vắc-xin, các Phật tử đã nhiệt tình ủng hộ. Tôi mong tất cả mọi người đều sớm được tiêm vắc-xin, dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Chỉ ít ngày sau lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, không ai bảo ai, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp..., nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Bình đã tình nguyện vượt qua các phương tiện truyền thông. Dù chỉ có khoản lương hưu trên 1 triệu đồng/tháng nhưng ngay sau khi Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 ra mắt và nghe lời phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19" của UBND tỉnh, cụ đã trích số tiền dành dụm để ủng hộ Quỹ 2 triệu đồng. Nhiều năm qua, đối với các đợt vận động khác, cụ cũng luôn đi đầu ủng hộ với mức cao. Cụ Chính cho biết: Việc này tôi thấy cần làm vì cả cộng đồng chứ chẳng

MINH NGUYỄN

sinh, đặc biệt phục vụ sản xuất, thu hoạch lúa xuân năm 2021.

Cùng với việc bảo đảm cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng, Điện lực Thái Thụy cũng đã chủ động xây dựng phương án cấp điện an toàn trong mùa mưa bão. Trong tháng 4 và tháng 5/2021, đơn vị

đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cho toàn thể cán bộ, nhân viên, lập dự trữ vật tư, thiết bị cho việc phòng, chống thiên tai, lập phương án cấp điện khi có mưa bão xảy ra. Tổ chức phát quang hành lang lưới điện cao áp, hạ áp và phối hợp với các tổ điện

địa phương xử lý triệt để các tồn tại trên lưới điện hạ áp; xử lý các tồn tại, kiểm tra, khắc phục các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm chống úng và cơ quan điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện.

TRẦN TUẤN



Điện lực Thái Thụy tiến hành kiểm tra hơn 300 máy biến áp trên địa bàn huyện.